



ที่ ศธ ๐๒๑๒/ ๑๕๒๓๙

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๑.๖ (ปรับ)

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ ดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษภาค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการทำงานตัวชี้วัดดังกล่าว รวมถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งขยายเวลากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการเปิดภาคเรียน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งหนังสือแจ้งปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศจังหวัดไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกศทิพย์ ศุกวานิช)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๔๐๗

เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ ๑.๖ (ปรับ)

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค			
เดิม		ปรับ	
ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการข้อมูลของ กระทรวงศึกษาธิการและภาค และออกแบบ โครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระดับภาค	๑	ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการข้อมูลของ กระทรวงศึกษาธิการและภาค และออกแบบ โครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระดับภาค
๒	คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาระดับภาค ให้ความเห็นชอบ โครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ	๒	คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาระดับภาค ให้ความเห็นชอบโครงสร้าง ฐานข้อมูลสารสนเทศ
๓	จัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาระดับภาค	๓	จัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาระดับภาค
๔	นำข้อมูลที่ได้จากระดับคะแนนที่ ๓ มาจัดทำ ดัชนีสำคัญทางการศึกษา	๔	นำข้อมูลที่ได้จากระดับคะแนนที่ ๓ มาจัดทำ ดัชนีสำคัญทางการศึกษา
๕	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาค ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้าน การศึกษาระดับภาค มีความพึงพอใจต่อข้อมูลไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๐ (สำรวจข้อมูลสารสนเทศภาค ที่ได้จัดทำไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้) 	๕	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาค ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ภาค มีความพึงพอใจต่อข้อมูลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (สำรวจข้อมูลสารสนเทศภาคที่ได้ จัดทำไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้)